

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
๑.เพิ่มการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการเข้าถึง บริการสุขภาพเชิงรุก		โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดโรค ลดพุง	๑๙,๑๒๐	อบต.ปะตุรุ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรวม	
		โครงการคัดกรอง นุหรี สุขภาพจิต เพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่	๗,๕๐๐	จากเงินบำรุง รพ.	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด (บารุเต็ง ต้อมาวี) (๖๙ ตัวชี้วัด)	
		โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ	๙๘,๗๗๕	จากเงินบำรุง รพ.	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	
		กิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค (Covid - ๑๙, ไข้หวัดใหญ่)	-	-	กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรวม(อาสิน ตาเย๊ะ) (๖๙ ตัวชี้วัด)	
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ในตำบลปะตุรุ อำเภอสุเทพ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี	๕๐,๙๗๖	อบต.ปะตุรุ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์กรวม	
		ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามแนวทาง GREEN & CLEAN Hospital	๘๔,๐๖๕	จากเงินบำรุง รพ.	งานอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสุเทพาดี	
		**แผนงานรณรงค์ส่งเสริมป้องกันโรคอาหารปลอดภัย ลดหวาน เค็ม บุหรี่การร่วมมือกับสุขาภิบาลอาหาร				
		โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๑๒๓,๕๕๐	จากเงินบำรุง รพ.	งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(๖๙ ตัวชี้วัด)	
		โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคฉุกเฉิน	๑๔,๖๐๐	จากเงินบำรุง รพ.	ER/IPD	
		๒.พัฒนาศักยภาพของ โรงพยาบาลด้านการบริการ Service Excellence (บริการ เป็นเลิศ)		โครงการ ควบคุมระดับความตื่นตัวและระดับน้ำตากลืนเลือด และป้องกันการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๘,๑๕๐	จากเงินบำรุง รพ.
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโรงพยาบาลสุเทพาดี	๘๒,๖๕๐			จากเงินบำรุง รพ.	NSO	
แผนงานพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายในกลุ่มโรคสำคัญ (Pneumonia)	-			-	NSO	

		แผนงานพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน	-	-	PCT
		พัฒนาระบบการดูแลเพื่อป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดดำ	-	-	IC
		พัฒนาระบบการจัดการผลิตภัณฑ์กลุ่ม	-	-	
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน ให้บุคลากรมีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข		โครงการ Perfect healthy challenge ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๑๒,๖๐๐	จากเงินบำรุง รพ.	HRD
		โครงการกรมวิชาการคุณภาพ คปสอ.สู่โรงพยาบาล	๘๐,๖๑๐	จากเงินบำรุง รพ.	คณะกรรมการการจัดการจัดการความรู้ คปสอ.สู่โรงพยาบาล
		โครงการการจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	๗๔,๖๒๐	จากเงินบำรุง รพ.	คณะกรรมการการจัดการจัดการความรู้ คปสอ.สู่โรงพยาบาล
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรแห่งความสุข	๑๐๖,๖๐๐	จากเงินบำรุง รพ.	ทีมบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล คปสอ.สู่โรงพยาบาล
		ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๙๕,๑๕๐	จากเงินบำรุง รพ.	งานประสานสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบข้อมูลสารสนเทศ		ปรับโฉม Smart hospital/ Smart ER/ Modernize OPD/ มีการใช้พลังงานสะอาด	๗,๐๐๐,๐๐๐	ค่าเสื่อมลงทุน เงินบำรุง	IT/OPD/ER